

# ครม.ลุยฟื้นศก.6เดือน ทุ่ม1.5แสนล้าน

ช่วย5หมื่นบาท'ดาวนบ้าน'  
ออมสินย่นกู้ล.ผ่อน10ไม่อัน  
เปิด6แคนดิเดตชิงซีอีโอปตท.

กมธ.พณ.เรียก'นบข.'แจงราคา  
ข้าวตกต่ำวันนี้ ครม.อัดฉีด 1.5  
แสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี  
(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ฟื้น ศก.

'จรินทร์'จ่อชง'นบข.'ช่วยชาวนา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร เรื่อง มาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว นาปี ปีการผลิต 2562-2563 ว่า ตรงนี้จะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของเงินกู้ และการช่วยเหลือใน ส่วนของเงินจ่ายขาด เพราะตอนนี้ข้าวออกมาก และมีผลต่อราคา จึงต้องใช้มาตรการชะลอการ

## 'ออมสิน'เปิดโปรตุ'กู้ซื้อบ้าน'

วงเงิน 25,000 ล้านบาท

สินเชื่อดำ ล้านละ 10 บาท

วัตถุประสงค์การใช้: ซื้ออยู่อาศัยใหม่ ปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน ต่อเติม ซ่อมแซม รีไฟแนนซ์

เริ่มต้น: 1 ธันวาคม

แจ้งความจำนงได้ที่: ธนาคารออมสินทุกสาขา

ปีที่	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ผ่อนชำระ 10 บาท/เดือน
ปีที่ 1	0.01% ต่อปี	3,700 บาท/เดือน
ปีที่ 2	4.35% ต่อปี	3,700 บาท/เดือน
ปีที่ 3	4.35% ต่อปี	3,700 บาท/เดือน
ปีที่ 4 ขึ้นไป	MMR-0.5% (ปัจจุบัน MMR=6.745%)	8,300 บาท/เดือน

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี: 2.903%

ตัวอย่าง: กู้ 1 ล้านบาท ผ่อน 20 ปี

ผู้ได้รับ ส่วนลดค่าใช้จ่าย

- ลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ จาก 2.00% เหลือ 0.01%
- ลดค่าธรรมเนียมจำนอง จาก 1.00% เหลือ 0.01%

ที่มา : ธนาคารออมสิน

กราฟิก: ทีมสืบสวนรายวัน Matchon Daily Graphic(27.11.19)

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 27 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15235

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8, 9

Col.Inch: 254.18

Ad Value: 393,979

PRValue (x3): 1,181,937

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ครม.ลุยฟื้นฟูศก.6เดือนทุ่ม1.5แสนล้าน

ปล่อยข้าวออกสู่ตลาดด้วยวิธีการช่วยเงินจ่ายขาด ต้นละ 1,500 บาท ให้กับเกษตรกรที่ต้องการเก็บข้าวไว้และยังไม่ขาย ขณะที่ในส่วนของสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ หรืออื่นๆ ถ้าจะช่วยรับซื้อข้าวหรือช่วยเก็บข้าวของชาวนาไว้ จะได้เงินชดเชยต้นละ 1,500 บาท โดย 1,000 บาท จะเป็นของสถาบัน และ 500 บาท เป็นของเกษตรกรที่ขายข้าวให้ ซึ่งเรื่องนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน โดยจะประชุมวันที่ 6 ธันวาคม ซึ่งต้องรอยืนยันวันประชุมอีกครั้ง

นายจรินทร์กล่าวอีกว่า สำหรับการช่วยเหลือชาวนา ที่นอกจากมาตรการประกันรายได้ที่มีการโอนเงินงวดแรก และทยอยโอนจนกว่าจะหมดฤดูกาลผลิต ตรงนี้มีส่วนในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะเป็นการช่วยชาวนาจากที่มีเงินกระเป๋าย่อยจากการขายข้าวตามราคาตลาด และคุณภาพที่ชาวนาผลิตเพียงกระเป๋เดียว ก็มีกระเป๋าย่อยที่เป็นเงินส่วนต่างช่วยเหลือให้มีรายได้ในปริมาณที่เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ และยังมีมาตรการเสริมอื่นๆ เช่น การช่วยเหลือต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นมาตรการที่จะเสนอควบคู่กันไป ด้วย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จะเป็นเจ้าของเรื่อง

## กมธ.พณ.เรียก'นบข.'แจงข้าววูบ

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะเลขาธิการ และโฆษกคณะกรรมการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า กมธ.พาณิชย์ เตรียมเรียกคณะกรรมการนโยบายข้าว กับอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เข้าชี้แจงต่อ กมธ.เป็นวาระด่วน ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากขณะนี้พบชาวนาทัวประเทศ โดยเฉพาะชาวนาในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างฤดูเก็บเกี่ยวปีกำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากโรงสีต่างๆ รับซื้อข้าวราคาต่ำกว่าราคากลางที่รัฐบาลประกาศไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยข้าวเปลือกเจ้าซึ่งอยู่ที่ราคาต้นละ 7,509 บาท แต่ปรากฏว่าชาวนาขายได้ในราคาเพียงต้นละ 6,200-6,400 บาทเท่านั้น เช่นเดียวกับข้าวเปลือกปทุมฯ อยู่ที่ราคาต้นละ 9,798 บาท แต่ชาวนาขายได้เพียงต้นละ 7,000 -7,200 บาทเท่านั้น ซึ่งถือเป็นราคาที่ต่ำกว่าที่ชาวนาขายได้ในปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำ โดยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวรับซื้อข้าวเปลือกต่ำผิดปกติครั้งนี้ มาจากเหตุที่โรงสีอ้างว่าเป็นเพราะรัฐบาลเข้ามาช่วยในโครงการประกันรายได้แล้ว จึงทำให้ต้องกดราคาข้าวที่รับซื้อจาก

ชาวนาลงไปอีก ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับ การนำเปอร์เซ็นต์ความชื้นมาเป็นเหตุผล เพราะแม้ว่าราคาข้าวรับซื้อหน้าโรงสีที่รัฐบาลประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จะมีเงื่อนไขความชื้นที่ 15% แต่ต้องยอมรับว่าโดยพฤติกรรมของชาวนาส่วนใหญ่ที่ขายข้าวภายหลังการเกี่ยวอยู่แล้ว ซึ่งเป็นแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้ว

## 'สนธิรัตน์'รับใช้กรม.ศก.ขับเคลื่อน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีการทำงานของทีมเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาในรัฐบาลว่า เรามี กรม.เศรษฐกิจ ที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจต่างๆ แต่การเป็นรัฐบาลพรรคร่วมอาจต้องใช้ กรม.เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพราะแต่ละพรรคก็ดูแลกระทรวงที่แตกต่างกันไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่า จะมีการปรับวิธีการทำงานของ กรม.เศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะลำบากในการทำงานหรือไม่ เพราะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่ใช่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แต่เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเอง นายสนธิรัตน์กล่าวว่า "ตอนนี้เรากำลังพยายามเร่งรัดกันอยู่"

## อัดฉีด1.5แสนล.ดันศก.ปลายปี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบชุดมาตรการกระตุ้นที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี และต่อเนื่องไปยังต้นปีหน้า คาดว่าจะมีเงินลงไปรวมทุกมาตรการประมาณ 1.487 แสนล้านบาท ประกอบด้วยโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ คือ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A B และ C จำนวน 71,742 แห่ง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ภายใต้วงเงินรวม 14,348.4 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชน การจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชน เครื่องจักรสำหรับแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น อยากให้เร่งเบิกจ่ายเร็วที่สุด ไม่เกิน 6 เดือน

นายอุตตมกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีโครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพักชำระหนี้หรือลดภาระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนตามแนวทางที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ผ่อนคลายภาระการชำระหนี้ที่มีกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถนำเงินส่วนดังกล่าวมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ มาดำรงชีพ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและหนี้นอกระบบ โดยพักชำระเฉพาะหนี้เงินต้นเป็นเวลา 1 ปี ทาง สทบ.พิจารณาแล้วเพื่อเตรียมการเรื่องนี้อย่างสามารถดำเนินการได้ทันที คาดว่าจะมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านพักชำระหนี้ 5 หมื่นล้านบาท จากเงินกู้หมุนเวียน 1.5 แสนล้านบาท

นายอุตตมกล่าวต่อว่า รวมถึงยังมีโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อเป็นค่าลงทุนในการดำเนินกิจการ และเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติของ ธ.ก.ส. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

## ช่วยค่าเกี่ยวข้าวครัวละไม่เกินหมื่น

นายอุตตมกล่าวต่อว่า สำหรับชุดที่ 2 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเกี่ยวเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ซึ่งจะช่วยเหลือความสามารภในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อย



กระตุ้นเศรษฐกิจและ ครม.ผ่าน 3 แพคเกจ เพื่อกระตุ้นกำลังใช้จ่ายปลายปีนั้น เศรษฐกิจจะเติบโต ไม่ใช่กระตุ้นในประเทศอย่างเดียว หรือกระตุ้นขาเดียวไม่ได้อย่างที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ แต่ต้องมาจากการส่งออกที่เติบโตด้วย ซึ่งตอนนี้เผชิญกับปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า ทำให้มีแนวโน้มปีนี้จะส่งออกไทยติดลบ 2% และอาจติดลบได้อีกในปีหน้าหรืออย่างต่ำอาจบวกเพียงเล็กน้อย หากสงครามการค้าจีนและสหรัฐไม่ได้รุนแรงกว่านี้ รวมถึงสถานการณ์กดดันต่างๆ เช่น สงครามภายในประเทศ ประเทศนำเข้าชะลอตัวหันพึ่งพาในประเทศ และค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องจนสินค้าไทยขาดศักยภาพการแข่งขันด้านราคา เป็นต้น

“ตอนนี้ท่าทางสุด คือ การขาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค กระทั่งการใช้จ่ายปลายปี และในอนาคต รวมถึงภาคลงทุนของเขา รอดูท่าที หากปล่อยไปอย่างนี้เศรษฐกิจไทยโตต่ำเป้าที่รัฐบาลอยากให้เห็น 2.6% แน่นนอน” นายอรรถิกล่าว

## เปิดตลาดนัดสินค้าโรงงาน77จว.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงของขวัญปีใหม่ 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า เบื้องต้นมีนโยบายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวง ทุกกรม กอง อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ 77 จังหวัด ประสานกับผู้ผลิตสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ นำสินค้าจากโรงงานมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกมาก เพราะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดรูปแบบตลาดนัดจำหน่ายสินค้าโรงงานทุกประเภท กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ จัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ จุดจำหน่ายหลักอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 ส่วนตลาดนัดที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบ และสถานที่

“ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงอุตสาหกรรม ลือตแรกจะเน้นการจำหน่ายสินค้าราคาถูกก่อน เพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังถึงประชาชนจะหาซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่แล้ว ยืนยันว่าราคาจำหน่ายจะถูกกว่าซื้อตามห้าง ร้าน แน่นนอน เพราะเจ้าของโรงงาน พนักงาน จะเป็นผู้จำหน่ายเอง นอกจากนี้กระทรวงยังอยู่ระหว่างพิจารณาของขวัญปีใหม่ด้านอื่นเพิ่ม อาทิ สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ แต่จะต้องพิจารณาความเป็นไปได้อีกครั้ง เพราะเนื่องจากของกระทรวงจัดทำของขวัญให้ประชาชนค่อนข้างยาก แต่จะพยายามทำอย่างเต็มที่” นายสุริยะกล่าว

## รัฐบาลเล็งกระตุ้นเที่ยวเพิ่ม

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคท่องเที่ยวมาก เพราะเป็นความหวังของประเทศในช่วงการค้าโลกมีปัญหา ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 20 ล้านคน ซึ่งการที่รัฐบาลตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ เชื่อว่ามีความเป็นไปได้แน่นอน โดยรัฐบาลพยายามพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อปลดล็อกและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในทุกด้าน

“รัฐบาลมีแผนงานวางไว้แล้ว อาทิ การสร้างถนนคนเดินในแหล่งท่องเที่ยว เช่น เขาวรรษา-ข้าวสาร โดยจะเปิดถนนทุกวันอาทิตย์ 15.00-24.00 น. เพื่อให้เกิดสีสันในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาและเห็นชอบข้อเสนองานของภาคเอกชนในการออกมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยเกิดการขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น มาตรการดับเบิล เอนท์รี วีซ่า ที่ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทย 1 ครั้ง สามารถเดินทางได้ 2 ครั้ง, ทดลองเปิดด่านชายแดนด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และด่านหนองคาย ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 เดือน รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใกล้สนามบิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเที่ยวใกล้สนามบิน เพื่อรอเวลาในการบินกลับประเทศ สามารถมีแหล่งรองรับและตอบสนองความต้องการได้” นายกอบศักดิ์กล่าว

## เอกชนเห็นด้วยกระตุ้นศก.เพิ่ม

นายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น กล่าวว่า สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมองว่าควรออกมาตรการออกมาเพิ่มเติม ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นมาตรการในระยะสั้น ซึ่งจะช่วยเหลือในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีปัญหาในปัจจุบัน ภาคการส่งออก และค่าเงินก็มีปัญหาอยู่ โดยประเมินว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะอย่างไร ชิมช้อปใช้ เนื่องจากบริษัทนำเข้าร่วมมาตรการบางส่วน อาทิ ฟู้ดคอร์ท ซึ่งก็เห็นว่าในสาขาที่นำฟู้ดคอร์ทเข้าร่วม ก็มียอดขายปรับเพิ่มมากขึ้น ส่วนในระยะยาว หากรัฐบาลสามารถขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในระยะยาว ก็จะเป็นทางช่วยให้เอกชนสามารถพัฒนาเดินหน้าต่อไปได้ ในส่วนของเศรษฐกิจในปี 2563 เชื่อว่าไม่น่าจะแย่กว่าปี 2562 เพราะขณะนี้ก็เจอสารพัด

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยลบเข้ามากระทบสูงมากอยู่แล้ว ทำให้หากปี 2563 ปัจจัยเหล่านั้นสามารถคลายตัวได้ ก็จะทำให้ภาพรวมปรับตัวดีขึ้นได้

## ทีโอทีเยี่ยมศูนย์R&Dโดโดโม

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้นำทีมผู้บริหาร นำโดย น.อ.สมศักดิ์ ชาวสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัททีโอที และนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะ พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวจากประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทเอ็นทีทีโดโดโม บริษัทผู้ให้บริการการสื่อสารยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ที่เมืองโยโกฮามะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการให้บริการโครงข่าย 5G โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2020 (พ.ศ. 2563) โดยในครั้งนี้เจ้าหน้าที่บริษัท โดโดโม ได้นำคณะเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงเทคโนโลยีที่บริษัท โดโดโมที่มีบริการนำออกใช้ และอยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับระบบโครงข่าย 5G ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ 5G โอบาย โฟน สมาร์ทโฟนที่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์วิเคราะห์แก๊สจากผิวหนังที่สามารถวัดระดับน้ำตาลในเลือด คอเลสเตอรอล ความเหนื่อยล้า และให้คำแนะนำทางการแพทย์ รวมไปถึงอาหารและการออกกำลังกายได้นอกจาก

นี้ยังนำคณะชมสาธิตการส่งสัญญาณสื่อสารความถี่สูงในระบบ 5G ที่เรียกว่า Massive MIMO เสาส่งสัญญาณความถี่สูงที่สามารถส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้บริการจำนวนมากอย่างเช่นในสนามกีฬาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการโชว์เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย 5G ที่การส่งข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วทำให้สามารถวิเคราะห์ภาพสดๆ ในการแข่งขันฟุตบอลเจลีก ประมวลผลออกมาเป็นภาพ 3 มิติแบบเออาร์ได้สดๆ พร้อมรับข้อมูลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย

นายมาซาชิ คาคากิри ผู้จัดการอาวุโส แผนกบริการข้อมูลศูนย์วิจัยและพัฒนา เอ็นทีที โดโดโม กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาโดโดโม ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) ในนิคมที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ถึง 56 องค์กร มีเจ้าหน้าที่ทำงานในพื้นที่ดังกล่าวถึง 4,500 คน โดยในส่วนศูนย์วิจัย โดโดโม มีเจ้าหน้าที่จำนวนถึง 2,400 คน หรือนับเป็นครึ่งหนึ่งของนิคมแห่งนี้ โดยนอกจากในญี่ปุ่นแล้ว โดโดโมยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ใน 3 เมืองใหญ่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกรุงปักกิ่ง นครนิวยอร์ก รวมไปถึงรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนาระบบซึ่งพัฒนามาจาก

เอ็นทีที ในอดีตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบใหม่ๆ ที่ครอบคลุมในเรื่องของการสื่อสาร การขนส่ง และเทคโนโลยี และเวลานี้ก็เน้นไปที่การพัฒนาโครงข่าย 5G โดยเฉพาะ

“ปัจจุบันระบบ 5G ยังไม่ได้มีการให้บริการในเชิงพาณิชย์ แต่เตรียมที่จะมีการใช้จริงและประมูลกันในปีหน้า อย่างไรก็ตาม ระบบ 5G ของโตโตโมได้มีการนำมาทดลองใช้จริงแล้วกับการแข่งขันกับเวียตคอมที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าของ และจะมีการนำโครงข่าย 5จีไปใช้ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกต่อไป” นายคาตากรีกกล่าว

### สรท.หันเป้าส่งออก-3%-ถกธปท.

นางสาวกัญญกัต ดันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า วันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ สรท.จะประชุมเพื่อทบทวนปรับประมาณการเป้าหมายการส่งออก ปี 2562 หลังจากตัวเลขส่งออกเดือนตุลาคม ลดลง 4.5% โดยเบื้องต้นหากการส่งออกอีก 2 เดือนสุดท้ายได้มูลค่า 20,700 ล้านดอลลาร์เทียบกับเดือนตุลาคม 2562 จะทำให้ภาพรวมไตรมาส 4/2562 ลดลงกว่า 4.5% และมีผลให้การส่งออกทั้งปีนี้ ลดลงกว่า 3% จากเดิมสรท. คาดไว้จะติดลบ 1.5% ส่วนปีหน้าคาดขยายตัวเป็นบวกประมาณ 0-1% พร้อมกันนี้จะเสนอธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทเพิ่มเติมจากมาตรการที่ ธปท.ออกมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากภาคการส่งออกยังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่า

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน สรท. ระบุสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งแข็งค่าขึ้นมาแล้วประมาณ 17% ทำให้การส่งออกสูญเสียรายได้จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าหลายแสนล้านบาท หรือเฉลี่ยสูญเสียปีละเกือบ 2 แสนล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มใช้วัตถุดิบในประเทศผลิตสินค้าส่งออก ดังนั้น เร็วๆ นี้ สรท.จะหารือ ธปท.เพื่อขอดูแลระดับนโยบายในเรื่องของค่าเงินเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมา ธปท.ได้ออกมาตรการดูแลเงินบาทออกที่ทำให้มีความสะดวกมากขึ้น ยังเหลือมาตรการเกี่ยวกับเงินไหลเข้าที่ ธปท.ควรเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นมากกว่านี้ โดย สรท.มองว่าค่าเงินบาทที่เอกชนสามารถค้าขายได้ควรอยู่ที่ 30-33 บาท/เหรียญสหรัฐ

### ชี้ทีโอทีเดินมาถูกทางแล้ว

นายสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการทีโอที กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัทโตโตโมทีให้การต้อนรับคณะดูงานและให้ความรู้อย่างครบถ้วน ซึ่งจากการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากและหวังว่าข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้ จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งต่างๆ

ที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ทั้งนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่างน่าจะมีความร่วมมือของทั้งสองประเทศ จากการรับฟังข้อมูลเห็นว่าทีโอทีเดินมาถูกทางแล้ว สามารถพัฒนาดูแลประชาชนได้อย่างดีไม่ได้ล่าช้าอย่างที่คิด

(อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

### ฟื้น ศก.

### เอกชนขึ้นน้ำขึ้นแต่ยังไม่ต่ำสุด

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีการออกแคมเปญปล่อยสินเชื่อเชิ้อบ้าน ผ่อนเพียงล้านละ 0.01% ต่อเดือน หรือ 10 บาทต่อเดือนในปีแรก ของธนาคารออมสิน ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ว่า ธนาคารออมสินเพิ่มมีการประกาศแคมเปญสินเชื่อออกมา ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดและข้อมูลที่น่าเสนอให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ธปท. มีทีมงานที่ดูแลและประสานงานกับธนาคารต่าง ๆ อยู่แล้ว หากมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชัดเจนที่อาจจะทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดจะต้องมีการแก้ไข

นางอภา อรรถนุรัตน์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย และประธานกรรมการบริหารบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แคมเปญดังกล่าวฟังดูดีแต่และน่าจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจะส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายและตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้ปรับดีขึ้น แต่หากพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยช่วง 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.9% ยังไม่ถือว่าเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อบ้าน โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.5% ดังนั้น การตัดสินใจขอสินเชื่อขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้กู้ว่าต้องการสินเชื่อแบบใด

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แคมเปญสินเชื่อดังกล่าวน่าจะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้ที่ต้องการจะซื้อบ้านได้ส่วนหนึ่ง เพราะผ่อนเพียง 10 บาทต่อเดือนเท่านั้น จากการผ่อนสินเชื่อบ้านในอัตราปกติอยู่ที่ 7,000 บาทต่อเดือน ช่วยลดภาระการผ่อนชำระในปีแรก สามารถนำเงินส่วนต่างไปใช้สำหรับการตกแต่งบ้าน ใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นอื่นก่อนหรือเก็บออมไว้สำหรับผ่อนชำระสินเชื่อบ้านในปี

ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม แคมเปญดังกล่าวขึ้นอยู่กับศักยภาพของลูกค้าว่าจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารหรือไม่ เพราะธนาคารต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งพิจารณาอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (แอลทีวี) ตามเกณฑ์ปัจจุบันด้วย

### 6ผู้สมัครซีอีโอปตท.คนใหม่

รายงานข่าวจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ภายหลังจากได้ประกาศรับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซีอีโอ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 4-26 พฤศจิกายน เพื่อเข้ารับตำแหน่งแทน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซึ่งหมดวาระตำแหน่งซีอีโอวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หลังครบกำหนดการยื่นใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือก มีผู้สนใจยื่นใบสมัครทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่ 1.นายชาวลิต ทิพพานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี 2.นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 3.นายอรุณพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. 4.นายณพอด ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 5.น.ส.เพียงพอน บุญกล้า รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ปตท. และ 6.น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์

รายงานข่าวระบุว่า หลังจากนี้คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุกราย และดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ต่อไป